

## ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุมภวาปี  
อำเภอหนองหาร อำเภอหนองบัวลำภู อำเภอเพ็ญ อำเภอบ้านดุง  
กิ่งอำเภอนากลาง และกิ่งอำเภอศรีบุญเรือง  
จังหวัดอุดรธานี

เนื่องด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลภายในท้องที่ โดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๖ และมาตรา ๒๕ ดังต่อไปนี้

อำเภอกุมภวาปี

ตั้งตำบลบ้านโปร่ง ในท้องที่อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี  
โดยให้มีเขตการปกครอง รวม ๑๒ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๑๗	ตำบลจำปี
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๑๒	ตำบลจำปี
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๔	ตำบลจำปี
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๑๖	ตำบลจำปี
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๑๕	ตำบลจำปี
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๓	ตำบลจำปี

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๑๘	ตำบลจำปี
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๑๐	ตำบลจำปี
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๑๕	ตำบลจำปี
หมู่ที่ ๑๐	โอนจากหมู่ที่ ๗	ตำบลจำปี
หมู่ที่ ๑๑	โอนจากหมู่ที่ ๒๕	ตำบลจำปี
หมู่ที่ ๑๒	โอนจากหมู่ที่ ๒๔	ตำบลจำปี

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลบ้านจัด อำเภอนองหาร และตำบลนาชุม อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางทางเกวียน เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลสี้อ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำน้ำป่าว เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลจำปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยถือหลักไม้แก่นที่ปักไว้ทุกระยะ ๖ กม. เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลแซแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยถือหลักไม้แก่นที่ปักไว้ทุกระยะ ๖ กม. เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลจำปี (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลนาชุม อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางทางเกวียน เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลเสือ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี และตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยถือกึ่งกลางลำน้ำป่าว เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยถือกึ่งกลางลำน้ำป่าว เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลบ้านโปร่ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยถือหลักไม้แก่นที่ปักไว้ทุกระยะ ๖ กม. เป็นแนวแบ่งเขต

ตั้งตำบลหนองกุงทับบ้า ในท้องที่อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยให้มีเขตการปกครอง รวม ๑๐ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๕	ตำบลหนองหญ้าไซ
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๘	ตำบลหนองหญ้าไซ
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๔	ตำบลหนองหญ้าไซ
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๖	ตำบลหนองหญ้าไซ
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๑๐	ตำบลหนองหญ้าไซ
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๑๓	ตำบลหนองหญ้าไซ
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๑๒	ตำบลหนองหญ้าไซ

- หมู่ที่ ๘ โอนจากหมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองหญ้าไซ  
หมู่ที่ ๙ โอนจากหมู่ที่ ๑๗ ตำบลหนองหญ้าไซ  
หมู่ที่ ๑๐ โอนจากหมู่ที่ ๑๘ ตำบลหนองหญ้าไซ

และให้มีอาณาเขตดังนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลกำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ และตำบลท่าศิลา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยถือสันเขาพาหัก เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางทางเกวียน เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยถือกึ่งกลางลำห้วยพันชาด เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลบ้านจืด อำเภอหนองหาร และตำบลนาขุง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยถือร่องน้ำลำห้วยวังเรือ เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลหนองหญ้าไซ (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขต

ดังนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางทางเกวียน เป็นแนวแบ่งเขต

- ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลท่าคันโท อำเภوتاคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยถือร่องน้ำลี้กล้าน้ำขาว เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลหนองกุงทับบัว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางทางเกวียน และหลักไม้แก่นที่ปักไว้ทุกระยะ ๖ กม. เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลนาขุง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางทางเกวียน และหลักไม้แก่นที่ปักไว้ทุกระยะ ๖ กม. เป็นแนวแบ่งเขต

ตั้งตำบลบุงแก้ว ในท้องที่อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยให้มีเขตการปกครอง รวม ๑๐ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๑๒	ตำบลสี้อ
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๕	ตำบลสี้อ
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๖	ตำบลสี้อ
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๑๕	ตำบลสี้อ
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๒	ตำบลสี้อ
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๑๓	ตำบลสี้อ
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๓	ตำบลสี้อ

หมู่ที่ ๘ โอนจากหมู่ที่ ๒๑ ตำบลสี่อ

หมู่ที่ ๙ โอนจากหมู่ที่ ๑๘ ตำบลสี่อ

หมู่ที่ ๑๐ โอนจากหมู่ที่ ๑๙ ตำบลสี่อ

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางทางเกวียน และหลักไม้แก่นที่ปักไว้ทุกระยะ ๖ กม. เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลเขาสวนกวาง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยถือสันเขาสวนกวาง เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลสี่อ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางทางเกวียน เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยถือหลักไม้แก่น และทางรถไฟด้านตะวันตก เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลสี่อ (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยถือหลักไม้แก่นที่ปักไว้ทุกระยะ ๖ กม. เป็นแนวแบ่งเขต

- ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลเขาสวนกวาง อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยถือสันเขาสวนกวาง เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลบ้านโปร่ง อำเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยถือร่องน้ำลี้กล้ำน้ำขาว เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลบึงแก้ว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางทางเกวียน เป็นแนวแบ่งเขต

### อำเภอหนองหาร

ตั้งตำบลทุ่งใหญ่ ในท้องที่อำเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี โดยให้มีเขตการปกครอง รวม ๑๐ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๕	ตำบลสะแบง
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๑๕	ตำบลสะแบง
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๓	ตำบลสะแบง
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๑๒	ตำบลสะแบง
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๑๘	ตำบลสะแบง
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๖	ตำบลสะแบง
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๗	ตำบลสะแบง

เล่ม ๘๔ ตอนที่ ๓๖

ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๑๐

หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๑๖	ตำบลสะแบง
หมู่ที่ ๙	โอนจากหมู่ที่ ๘	ตำบลสะแบง
หมู่ที่ ๑๐	โอนจากหมู่ที่ ๒๐	ตำบลสะแบง

และให้มีอาณาเขตดังนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยถือลำห้วยกงเกวียนฝั่งใต้ เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลหนองหาร อำเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี โดยถือหลักไม้แก่นฝั่งใต้ ๓ โคนหนองเขื่อน เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้ ณ โคนบ้านหนองลาดและโคกบ้านโพนสูง เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลสะแบง อำเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้ ณ โคนดงบาก ดงขม้นและดงเหวอเลิง เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลสะแบง (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลบ้านดุง อำเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี โดยถือลำห้วยกงเกวียนฝั่งใต้ เป็นแนวแบ่งเขต



ทิศใต้	ติดต่อกับเขตตำบลหนองหาร อำเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี โดยถือลำห้วยร่องหินฝั่งทิศเหนือ เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับเขตตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้ ณ โลกดงบาก ดงขม้น และดงอติง เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับตำบลสร้อยพร้าวและตำบลบ้านแดง อำเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี โดยถือลำห้วย ดานฝั่งตะวันออก เป็นแนวแบ่งเขต

ตั้งตำบลบ้านแดง ในท้องที่อำเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี โดย  
ให้มีเขตการปกครอง รวม ๑๒ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๕	ตำบลสร้อยพร้าว
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๒	ตำบลสร้อยพร้าว
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๘	ตำบลสร้อยพร้าว
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๑๘	ตำบลสร้อยพร้าว
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๑๖	ตำบลสร้อยพร้าว
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๑๓	ตำบลสร้อยพร้าว
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๑๒	ตำบลสร้อยพร้าว
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๑๕	ตำบลสร้อยพร้าว
หมู่ที่ ๙	โอนจากหมู่ที่ ๑๔	ตำบลสร้อยพร้าว
หมู่ที่ ๑๐	โอนจากหมู่ที่ ๑๐	ตำบลสร้อยพร้าว

หมู่ที่ ๑๑ โอนจากหมู่ที่ ๙ ตำบลสร้อยพร้าว

หมู่ที่ ๑๒ โอนจากหมู่ที่ ๒๔ ตำบลสร้อยพร้าว

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลนาบัวและตำบลสุเม้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยถือลำห้วยหลวงฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักอยู่ที่กึ่งกลางโคกสูงระหว่างบ้านกั้ง ตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี กับบ้านคอนกลอย ตำบลบ้านแดง อำเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี และปักไว้ที่โคกเหวป่าก้ำระหว่างบ้านหนองเต่า ตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี กับบ้านหว้าน ตำบลบ้านแดง อำเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลสะแบง อำเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี โดยถือแนวฝั่งลำห้วยด้านตะวันออก เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลนาบัวและตำบลหนองบุ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยถือริมน้ำห้วย

หลวงฝั่งตะวันออก และลำห้วยจากฝั่งตะวันออก  
เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลสร้อยพร้าว (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ

ติดต่อกับเขตตำบลบ้านแดง อำเภอหนองหาร  
จังหวัดอุดรธานี โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักอยู่ที่  
กึ่งกลางโคกสูงระหว่างบ้านกึ่ง ตำบลสร้อยพร้าว  
อำเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี กับบ้านดอน  
กลอย ตำบลบ้านแดง อำเภอหนองหาร จังหวัด  
อุดรธานี เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้

ติดต่อกับเขตตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาร  
จังหวัดอุดรธานี โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้ที่โคก  
หนองย่างควาย ระหว่างบ้านดงคำ ตำบลโพนงาม  
อำเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี กับบ้านนาอุดม  
ตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาร จังหวัด  
อุดรธานี และหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้กึ่งกลางโคก  
บ้านหนองหิน ตำบลโพนงาม กับบ้านโนนสะอาด  
ตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี  
และลำห้วยดานฝั่งตะวันตก เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับเขตตำบลสะแบง อำเภอหนองหาร  
จังหวัดอุดรธานี โดยถือริมห้วยดานฝั่งตะวันตก  
เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลหนองบุ อำเภอเมืองอุดรธานี  
จังหวัดอุดรธานี โดยถือริมห้วยจากฝั่งตะวันออก  
เป็นแนวแบ่งเขต

ตั้งตำบลหนองหลัก ในท้องที่อำเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี  
โดยให้มีเขตการปกครอง รวม ๑๑ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๓	ตำบลไชยวาน
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๑๔	ตำบลไชยวาน
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๕	ตำบลไชยวาน
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๑	ตำบลไชยวาน
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๑๘	ตำบลไชยวาน
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๘	ตำบลไชยวาน
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๑๗	ตำบลไชยวาน
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๑๕	ตำบลไชยวาน
หมู่ที่ ๙	โอนจากหมู่ที่ ๑๓	ตำบลไชยวาน
หมู่ที่ ๑๐	โอนจากหมู่ที่ ๑๕	ตำบลไชยวาน
หมู่ที่ ๑๑	โอนจากหมู่ที่ ๒๔	ตำบลไชยวาน

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลบ้านยา และตำบลหนองหาร  
อำเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี โดยถือลำห้วย  
เอเสริมฝั่งทิศใต้ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลบ้านจืด อำเภอหนองหาร จังหวัด  
อุดรธานี โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้ ณ ที่กึ่งกลาง  
โคกหนองหาร ระหว่างบ้านเหล่าสวนกล้วย ตำบล  
บ้านจืด กับบ้านหนองอ้อ ตำบลหนองหลัก อำเภอ  
หนองหาร จังหวัดอุดรธานี เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลไชยวาน อำเภอหนองหาร  
จังหวัดอุดรธานี โดยถือลำห้วยไพจานน้อย  
ริมฝั่งตะวันตก เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลพังงู อำเภอหนองหาร จังหวัด  
อุดรธานี โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้ ณ ที่กึ่งกลาง  
โคกบ้านขาว เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลไชยวาน (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาร จังหวัด  
อุดรธานี โดยถือลำห้วยเอเฮฝั่งทิศใต้ เป็นแนว  
แบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลหนองหลัก อำเภอหนองหาร  
จังหวัดอุดรธานี โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้ ณ ที่  
ปะหนองเดิกระหว่างบ้านหนองตุม ตำบลไชยวาน  
กับบ้านหนองแกน ตำบลหนองหลัก อำเภอหนอง  
หาร จังหวัดอุดรธานี เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลท่าศิลา อำเภอสว่างแดนดิน  
จังหวัดสกลนคร โดยถือลำห้วยสงครามฝั่งตะวันตก  
เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลหนองหาร อำเภอหนองหาร  
จังหวัดอุดรธานี โดยถือร่องน้ำลึกของร่องน้ำโคก  
ทราย เป็นแนวแบ่งเขต

### อำเภอหนองบัวลำภู

ตั้งตำบลหนองกฤษภูมิ ในท้องที่อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัด

อุดรธานี โดยให้มีเขตการปกครอง รวม ๑๒ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๑๕	ตำบลหนองบัว
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๑๗	ตำบลหนองบัว
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๑๘	ตำบลหนองบัว
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๒๒	ตำบลหนองบัว
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๑๕	ตำบลหนองบัว
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๒๐	ตำบลหนองบัว
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๒๔	ตำบลหนองบัว
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๒๖	ตำบลหนองบัว
หมู่ที่ ๙	โอนจากหมู่ที่ ๒๗	ตำบลหนองบัว
หมู่ที่ ๑๐	โอนจากหมู่ที่ ๑๔	ตำบลเก่ากลอย
หมู่ที่ ๑๑	โอนจากหมู่ที่ ๑๕	ตำบลเก่ากลอย
หมู่ที่ ๑๒	โอนจากหมู่ที่ ๑๐	ตำบลเก่ากลอย

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลเก่ากลอย อำเภอหนองบัวลำภู และตำบลหมากหญ้า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักอยู่ ณ ป่าโคกเต็งรังและสนภูพาน เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลหนองบัว และตำบลหนองสวรรค์ อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางทางหลวงสายอุดร—เลย และหลักไม้แก่นซึ่งปักอยู่ ณ ป่าโคกทิศใต้บ้านหนองกัยสุนย์ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยลึก และหลักไม้แก่นซึ่งปักอยู่ ณ ป่าโคกเต็งรัง เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลหนองสวรรค์ อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยบง และหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้ ณ ป่าโคกเต็งรัง เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลหนองบัว (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลหนองกัยสุนย์ อำเภอหนองบัวลำภู และตำบลหมากหญ้า อำเภอเมืองอุดร

ธานี จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางทางหลวง  
แผ่นดินสายอุดร-เลย และสันภูพาน เป็นแนว  
แบ่งเขต

ทิศใต้

ติดต่อกับเขตตำบลบ้านขามและตำบลบ้านพร้าว  
อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี โดยถือ  
หลักไม้แก่นซึ่งปักไว้ ณ ทู่งนาระหว่างบ้านวัง  
น้ำขาวกับบ้านธาตุหันเขา และกึ่งกลางลำห้วยศาลา  
หมาจอก เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับเขตตำบลอุ้มผาง อำเภอเมืองอุดรธานี  
จังหวัดอุดรธานี โดยถือสันภูพาน เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับเขตตำบลหนองสวรรค์ อำเภอหนองบัว  
ลำภู จังหวัดอุดรธานี โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปัก  
ไว้ ณ ป่าโคกเต็งรัง เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลเก่ากลอย (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ

ติดต่อกับเขตตำบลนาดี กิ่งอำเภอนากลาง จังหวัด  
อุดรธานี โดยถือร่องน้ำลึกลำห้วยบน ลำห้วยยาง  
และลำห้วยส้มป่อย เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้

ติดต่อกับเขตตำบลนากลาง กิ่งอำเภอนากลาง  
จังหวัดอุดรธานี โดยถือร่องน้ำลึกลำห้วยบน เป็น  
แนวแบ่งเขต



เล่ม ๘๔ ตอนที่ ๑๖

ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๑๐

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลกุดจับ อำเภอเมืองอุดรธานี  
จังหวัดอุดรธานี โดยถือสันเทือกเขาภูพาน เป็น  
แนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลนาแก ถึงอำเภอนากลาง จังหวัด  
อุดรธานี โดยถือสันภูเขาแปลก และกิ่งกลางดง  
ไข่มุข เป็นแนวแบ่งเขต

ตั้งตำบลบ้านพร้าว ในท้องที่อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี  
โดยให้มีเขตการปกครอง รวม ๑๐ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่	๗	ตำบลหัวนา
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่	๓	ตำบลหัวนา
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่	๔	ตำบลหัวนา
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่	๒	ตำบลหัวนา
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่	๑๔	ตำบลหัวนา
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่	๑๕	ตำบลหัวนา
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่	๑๗	ตำบลหัวนา
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่	๑๖	ตำบลหัวนา
หมู่ที่ ๙	โอนจากหมู่ที่	๒๓	ตำบลหัวนา
หมู่ที่ ๑๐	โอนจากหมู่ที่	๒๔	ตำบลหัวนา

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลโนนขม้น อำเภอหนองบัวลำภู  
จังหวัดอุดรธานี โดยถือกิ่งกลางลำห้วยศาลา

- หมาจอก และหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้ ณ ป่าโคก  
เต็งรัง เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลบ้านขาม อำเภอหนองบัวลำภู  
จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยหิน และ  
หลักไม้แก่นซึ่งปักอยู่ที่ป่าโคกเต็งรัง เป็นแนว  
แบ่งเขต
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัวลำภู  
จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยพะเนียง  
เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลห้วยนา อำเภอหนองบัวลำภู  
จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยบง เป็น  
แนวแบ่งเขต
- ให้ตำบลห้วยนา (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้
- ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลหนองบัวและตำบลโนนขมิ้น  
อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี โดยถือ  
หลักไม้แก่นซึ่งปักไว้ ณ ป่าโคก เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลหนองบัวใต้ อำเภอโนนสัง  
จังหวัดอุดรธานี โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้ ณ  
ป่าโคกเต็งรัง เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลบ้านขามและตำบลบ้านพร้าว  
อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี โดยถือ

กึ่งกลางลำห้วยพะเนียงและลำห้วยบง เป็นแนว  
แบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลศรีบุญเรือง อำเภอหนองบัว-  
ลำภู จังหวัดอุดรธานี โดยถือหลักเขตไม้แก่น  
ซึ่งปักไว้ ณ ป่าโคกเต็งรัง เป็นแนวแบ่งเขต

ตั้งตำบลโนนขมิ้น ในท้องที่อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี

โดยให้มีเขตการปกครอง รวม ๑๐ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๑๐	ตำบลหนองสวรรค์
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๑๑	ตำบลหนองสวรรค์
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๑๓	ตำบลหนองสวรรค์
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๑๕	ตำบลหนองสวรรค์
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๑๔	ตำบลหนองสวรรค์
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๕	ตำบลหนองสวรรค์
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๘	ตำบลหนองสวรรค์
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๗	ตำบลหนองสวรรค์
หมู่ที่ ๙	โอนจากหมู่ที่ ๑๖	ตำบลหนองสวรรค์
หมู่ที่ ๑๐	โอนจากหมู่ที่ ๒๑	ตำบลหนองสวรรค์

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลหนองสวรรค์ อำเภอหนองบัว-  
ลำภู จังหวัดอุดรธานี โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปัก  
อยู่ ณ ป่าโคกคิมข่า เป็นแนวแบ่งเขต

- ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลห้วยนา อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยโสกเก้าหาบ เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยไร่ เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลยางหล่อและตำบลนากลาง อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้ ณ ป่าโคกโนนม่วง เป็นแนวแบ่งเขต
- ให้ตำบลหนองสวรรค์ (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้
- ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลเก่ากลอย อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้ ณ ป่าโคกเต็งรัง เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลโนนขม้น อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้ ณ โขกคีมข่า เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้ ณ ป่าโคกเต็งรัง เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลนากลาง อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้ ณ ป่าโคกเต็งรัง เป็นแนวแบ่งเขต

อำเภอเพ็ญ

ตั้งตำบลบ้านขุด ในท้องที่อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยให้มี

เขตการปกครอง รวม ๖ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๘	ตำบลสร้างคอม
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๑๖	ตำบลสร้างคอม
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๗	ตำบลสร้างคอม
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๕	ตำบลบ้านเหล่า
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๑๑	ตำบลบ้านเหล่า
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๖	ตำบลเพ็ญ

และให้มีอาณาเขตดังนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลสร้างคอม อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยเสี้ยว เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้กึ่งกลางห้วยปลากุด เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยหลวง เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้กึ่งกลางดงหญ้า เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลสร้างคอม (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี กับอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลบ้านหวด อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยถือกิ่งกลางลำห้วยเสี้ยว เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยถือกิ่งกลางลำห้วยหลวง เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้กลางดง เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลบ้านเหล่า (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลบ้านหวด อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้กลางห้วยปลากด เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลสุขสำราญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้กลางห้วยทับถ่าน เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลนาใหม่ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยถือเส้นแบ่งห้วยหลวง เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้กึ่งกลางดงเสี้ยว เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลเพ็ญ (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลสร้างคอม อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้กึ่งกลางดงหญ้า เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลเชียงหวางและตำบลสุขสำราญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยหลักดินแดน เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลบ้านเหล่าและตำบลสุขสำราญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้กึ่งกลางโคกห้วยศาลา เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักทิศเหนือโคกป่าใหญ่ เป็นแนวแบ่งเขต

### อำเภอบ้านดุง

ตั้งตำบลบ้านชัย ในท้องที่อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยให้มีเขตการปกครอง รวม ๑๑ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๕	ตำบลบ้านดุง
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๘	ตำบลบ้านดุง
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๑๐	ตำบลบ้านดุง
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๑๓	ตำบลบ้านดุง
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๑๘	ตำบลบ้านดุง
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๑๑	ตำบลบ้านดุง
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๑๒	ตำบลบ้านดุง
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๑๖	ตำบลบ้านดุง
หมู่ที่ ๙	โอนจากหมู่ที่ ๗	ตำบลบ้านดุง
หมู่ที่ ๑๐	โอนจากหมู่ที่ ๑๕	ตำบลบ้านดุง
หมู่ที่ ๑๑	โอนจากหมู่ที่ ๒๑	ตำบลบ้านดุง

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ

ติดต่อกับเขตตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยนาซำ สันดงนาคำวัง สันดงคำซำ และกึ่งกลางทางเกวียนไปบ้านคั้งชัน ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เป็นแนวแบ่งเขต



**ทิศใต้** ติดต่อกับเขตตำบลสะแบง อำเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยไร่ และกึ่งกลางลำห้วยกงเกวียน เป็นแนวแบ่งเขต

**ทิศตะวันออก** ติดต่อกับเขตตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยถือสันดงหอไตร หัวดงหนองแกนมริมหนองไผ่ด้านทิศตะวันออก กึ่งกลางลำห้วยโสภณกเต็น กึ่งกลางลำห้วยผักหนาม หัวดงขวาง หัวดงกำน้อย เป็นแนวแบ่งเขต

**ทิศตะวันตก** ติดต่อกับเขตตำบลบ้านยวด อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยหลวง เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลบ้านดุง (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

**ทิศเหนือ** ติดต่อกับเขตตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยอีโด กึ่งกลางลำห้วยวังเทียง เป็นแนวแบ่งเขต และติดต่อกับเขตตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยดินแดง เป็นแนวแบ่งเขต

**ทิศใต้** ติดต่อกับเขตตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยโสภณกเต็น สันดงหอไตร เป็นแนวแบ่งเขต และติดต่อกับเขตตำบล

- อ้อมกอ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยถือ  
กิ่งกลางลำห้วยทวน เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลคงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัด  
อุดรธานี โดยถือกิ่งกลางลำห้วยทวน เป็นแนว  
แบ่งเขต
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลนาใหม่ อำเภอบ้านดุง จังหวัด  
อุดรธานี โดยถือสันดงใหญ่ เป็นแนวแบ่งเขต และ  
ติดต่อกับเขตตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัด  
อุดรธานี โดยถือห้วยดงขวาง ยอดห้วยนาซำ สัน  
ดงคำเนียม เป็นแนวแบ่งเขต

### กิ่งอำเภอนากลาง

ตั้งตำบลนาแก ในท้องที่กิ่งอำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี โดยให้  
มีเขตการปกครอง รวม ๑๖ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๑	ตำบลนากลาง
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๒	ตำบลนากลาง
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๓	ตำบลนากลาง
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๔	ตำบลนากลาง
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๕	ตำบลนากลาง
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๑๑	ตำบลนากลาง
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๑๔	ตำบลนากลาง

หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๑๖	ตำบลนากลาง
หมู่ที่ ๙	โอนจากหมู่ที่ ๒๐	ตำบลนากลาง
หมู่ที่ ๑๐	โอนจากหมู่ที่ ๒๓	ตำบลนากลาง
หมู่ที่ ๑๑	โอนจากหมู่ที่ ๓๐	ตำบลนากลาง
หมู่ที่ ๑๒	โอนจากหมู่ที่ ๓๑	ตำบลนากลาง
หมู่ที่ ๑๓	โอนจากหมู่ที่ ๓๒	ตำบลนากลาง
หมู่ที่ ๑๔	โอนจากหมู่ที่ ๓๔	ตำบลนากลาง
หมู่ที่ ๑๕	โอนจากหมู่ที่ ๓๕	ตำบลนากลาง
หมู่ที่ ๑๖	โอนจากหมู่ที่ ๓๖	ตำบลนากลาง

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลนาสี่ กิ่งอำเภอเมืองกลาง จังหวัดอุดรธานี และตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยถือร่องน้ำลึกลำน้ำพะเนียง ลำห้วยเฮี้ย ลำห้วยอ้งาม เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลหนองหญ้าบ้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยถือร่องน้ำลึกลำห้วยมะนาว เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลนากลาง กิ่งอำเภอเมืองกลาง จังหวัดอุดรธานี โดยถือเอาร่องน้ำลึกระหว่างภูเขาข้อย และภูเขาผาเจาะไหลลงสู่ลำห้วยพะเนียง เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลหนองหญ้าบัว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยถือเอาตงหนองไผ่ สันภูเขาผาผืดอน ผาถ้ำช้าง ภูผากับพาน้อย และผาสามยอด เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลนากลาง (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลเก่ากลอย กิ่งอำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี โดยถือร่องน้ำลึกลำน้ำห้วยบน เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลฝั่งแดง กิ่งอำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี โดยถือร่องน้ำลึกลำน้ำห้วยพะเนียง เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลหนองสวรรค์ อำเภอนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี โดยถือร่องน้ำลึกลำน้ำห้วยไฮ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลนาแก กิ่งอำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี โดยถือร่องน้ำลึกระหว่างภูเขาน้ำข่อย ภูเขาเจาะซึ่งไหลลงสู่ลำน้ำพะเนียง เป็นแนวแบ่งเขต

ตั้งตำบลฝั่งแดง ในท้องที่กิ่งอำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี

โดยให้มีเขตการปกครอง รวม ๘ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑ โอนจากหมู่ที่ ๖ ตำบลนากลาง

หมู่ที่ ๒ โอนจากหมู่ที่ ๘ ตำบลนากลาง

หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๑๐	ตำบลนากลาง
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๑๓	ตำบลนากลาง
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๑๕	ตำบลนากลาง
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๒๕	ตำบลนากลาง
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๒๖	ตำบลนากลาง
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๓๓	ตำบลนากลาง

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลนากลาง กิ่งอำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี โดยถือร่องน้ำลึกลำน้ำพะเนียง เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลยางหล่อ กิ่งอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี โดยถือร่องน้ำลึกของลำห้วยฮัน เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลหนองสวรรค์ อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี โดยถือร่องน้ำลึกลำห้วยไฮ ช่งไหลตกลำน้ำพะเนียง เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลนากลาง กิ่งอำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี โดยถือสันแบ่งน้ำโคกหนองพู่ เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลนากลาง (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลเก่ากลอย กิ่งอำเภอเมืองนากลาง จังหวัดอุดรธานี โดยถือร่องน้ำลึกของลำห้วยบน เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลฝั่งแดง กิ่งอำเภอเมืองนากลาง จังหวัดอุดรธานี โดยถือร่องน้ำลึกของลำห้วยพะเนียง เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลหนองสวรรค์ อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี โดยถือร่องน้ำลึกของลำห้วยไฮ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลนาแก กิ่งอำเภอเมืองนากลาง จังหวัดอุดรธานี โดยถือเอาร่องน้ำลึกระหว่างภูเขาน้ำข้อย ภูเขาผาเจาะไหลลงสู่ลำน้ำพะเนียง เป็นแนวแบ่งเขต

ตั้งตำบลนาดี ในท้องที่กิ่งอำเภอเมืองนากลาง จังหวัดอุดรธานี โดยให้มีเขตการปกครองรวม ๕ หมู่บ้าน คือ

- |           |                 |              |
|-----------|-----------------|--------------|
| หมู่ที่ ๑ | โอนจากหมู่ที่ ๕ | ตำบลเก่ากลอย |
| หมู่ที่ ๒ | โอนจากหมู่ที่ ๓ | ตำบลเก่ากลอย |
| หมู่ที่ ๓ | โอนจากหมู่ที่ ๔ | ตำบลเก่ากลอย |
| หมู่ที่ ๔ | โอนจากหมู่ที่ ๖ | ตำบลเก่ากลอย |
| หมู่ที่ ๕ | โอนจากหมู่ที่ ๗ | ตำบลเก่ากลอย |

หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๘	ตำบลเก่ากลอย
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๑๖	ตำบลเก่ากลอย
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๑๘	ตำบลเก่ากลอย
หมู่ที่ ๙	โอนจากหมู่ที่ ๒๒	ตำบลเก่ากลอย

และให้มีอาณาเขตดังนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลนาสี กิ่งอำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี โดยถือร่องน้ำลี้กล้าห้วยไข้โล่และสันแบ่งน้ำโคกหนองกุง เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลเก่ากลอย กิ่งอำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี โดยถือร่องน้ำลี้กล้าห้วยบน ลำห้วยยาง ห้วยส้มป่อย เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลกุดจับ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยถือสันเทือกเขาพาน เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลนาแก กิ่งอำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี โดยถือสันเทือกเขาภูแปลกและกลางดงไข้โล่ เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลเก่ากลอย (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลนาดี กิ่งอำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี โดยถือร่องน้ำลี้กล้าห้วยบน ลำห้วยยาง ห้วยส้มป่อย เป็นแนวแบ่งเขต

- ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลนากลาง กิ่งอำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี โดยถือร่องน้ำลึกลำห้วยบน เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลกุดจับ อำเภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยถือสันเทือกเขาภูพาน เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลนาแก กิ่งอำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี โดยถือสันภูเขาแปลก และกลางดงไข้ได้ เป็นแนวแบ่งเขต

กิ่งอำเภอศรีบุญเรือง

ตั้งตำบลเมืองใหม่ ในท้องที่กิ่งอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี โดยให้มีเขตการปกครอง รวม ๑๒ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๔	ตำบลศรีบุญเรือง
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๕	ตำบลศรีบุญเรือง
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๘	ตำบลศรีบุญเรือง
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๖	ตำบลศรีบุญเรือง
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๒	ตำบลศรีบุญเรือง
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๓	ตำบลศรีบุญเรือง
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๑๔	ตำบลศรีบุญเรือง
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๑๖	ตำบลศรีบุญเรือง
หมู่ที่ ๙	โอนจากหมู่ที่ ๙	ตำบลศรีบุญเรือง



หมู่ที่ ๑๐ โอนจากหมู่ที่ ๙ ตำบลศรีบุญเรือง

หมู่ที่ ๑๑ โอนจากหมู่ที่ ๑๘ ตำบลศรีบุญเรือง

หมู่ที่ ๑๒ โอนจากหมู่ที่ ๑๐ ตำบลศรีบุญเรือง

และให้มีอาณาเขตดังนี้

**ทิศเหนือ** ติดต่อกับเขตตำบลยางหล่อ ตำบลกุดสะเทิ้นและตำบลโนนสะอาด กิ่งอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยกวางโตนและหลักไม้แก่นซึ่งปักอยู่ที่ทางเข็ญนริมห้วยยางดำฝั่งทางทิศใต้ เป็นแนวแบ่งเขต

**ทิศใต้** ติดต่อกับเขตตำบลศรีบุญเรืองและตำบลนาออก กิ่งอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี โดยถือเอาฝั่งลำน้ำมอทางทิศตะวันตกของบ้านมอใต้ ตัดตรงไปทางบ้านโคกสูงที่หลักไม้แก่นซึ่งปักไว้ริมทางเข็ญนต่อเขตตำบลนาออก เป็นแนวแบ่งเขต

**ทิศตะวันออก** ติดต่อกับเขตตำบลหัวนา อำเภอหนองบัวลำภู และตำบลหนองบัวใต้ อำเภอโนนสัง จังหวัดอุดรธานี โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้ ณ ที่ต่อเขตอำเภอหนองบัวลำภู และทางเข็ญนซึ่งมีหลักไม้แก่นปักไว้ริมทางเข็ญนต่อเขตอำเภอโนนสัง เป็นแนวแบ่งเขต

**ทิศตะวันตก** ติดต่อกับเขตตำบลโนนสะอาด กิ่งอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี โดยถือริมฝั่งลำน้ำพวยทางทิศตะวันออก เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลศรีบุญเรือง (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลเมืองใหม่ กิ่งอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำน้ำมอและห้วยขม้น เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลบ้านโคก อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยถือริมฝั่งน้ำพองทางทิศเหนือ เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลหนองบัวใต้ อำเภอโนนสัง จังหวัดอุดรธานี โดยถือเอาทางเกวียนระหว่างบ้านโคกดอนปอกกับบ้านโคกนาแพง โดยมีหลักไม้แก่นปักไว้ ณ ริมทางเกวียนทางบ้านนาแพง เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลนาออกและตำบลโนนสะอาด กิ่งอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี โดยถือฝั่งน้ำพวยทางทิศตะวันออก เป็นแนวแบ่งเขต

ตั้งตำบลโนนสะอาด ในท้องที่อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี

โดยให้มีเขตการปกครอง รวม ๑๑ หมู่บ้าน คือ

- |           |                  |           |
|-----------|------------------|-----------|
| หมู่ที่ ๑ | โอนจากหมู่ที่ ๑๖ | ตำบลนาออก |
| หมู่ที่ ๒ | โอนจากหมู่ที่ ๑๕ | ตำบลนาออก |
| หมู่ที่ ๓ | โอนจากหมู่ที่ ๑๗ | ตำบลนาออก |
| หมู่ที่ ๔ | โอนจากหมู่ที่ ๑  | ตำบลนาออก |

หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๔	ตำบลนาออก
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๘	ตำบลนาออก
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๖	ตำบลนาออก
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๑๕	ตำบลนาออก
หมู่ที่ ๙	โอนจากหมู่ที่ ๒๑	ตำบลนาออก
หมู่ที่ ๑๐	โอนจากหมู่ที่ ๒๒	ตำบลนาออก
หมู่ที่ ๑๑	โอนจากหมู่ที่ ๒๔	ตำบลนาออก

และให้มีอาณาเขตดังนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลยางหล่อ กิ่งอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี โดยถือเอากิ่งกลางลำน้ำพวย เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลนาออก กิ่งอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี โดยถือกิ่งกลางทางเกวียน เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลศรีบุญเรือง กิ่งอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี โดยถือเอากิ่งกลางลำน้ำพวย เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตกิ่งอำเภอศรีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยถือเอาริมฝั่งน้ำพองทางทิศตะวันออก เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลนาออก (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลโนนสะอาด กิ่งอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี โดยถือเอากิ่งกลางทางเกวียน เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตกิ่งอำเภอศรีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยถือเอาริมฝั่งน้ำพอง ทางด้านทิศเหนือ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลศรีบุญเรือง กิ่งอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี โดยถือกิ่งกลางลำน้ำพวย เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย โดยถือสันเขาที่สูงที่สุดของภูดอกคู้ เป็นแนวแบ่งเขต

ตั้งตำบลกุดสะเทียน ในท้องที่กิ่งอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี

โดยให้มีเขตการปกครอง รวม ๑๒ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๓	ตำบลยางหล่อ
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๖	ตำบลยางหล่อ
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๑๑	ตำบลยางหล่อ
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๘	ตำบลยางหล่อ
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๑๐	ตำบลยางหล่อ
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๑๗	ตำบลยางหล่อ
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๑๕	ตำบลยางหล่อ
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๒๑	ตำบลยางหล่อ

หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๒๐	ตำบลยางหล่อ
หมู่ที่ ๑๐	โอนจากหมู่ที่ ๒๔	ตำบลยางหล่อ
หมู่ที่ ๑๑	โอนจากหมู่ที่ ๒๒	ตำบลยางหล่อ
หมู่ที่ ๑๒	โอนจากหมู่ที่ ๒๘	ตำบลยางหล่อ

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลนากลาง กิ่งอำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี โดยถือเอากิ่งกลางทางเกวียน เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลศรีบุญเรือง กิ่งอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี โดยถือกิ่งกลางทางเกวียน เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลหนองสวรรค์ อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี โดยถือกิ่งกลางทางเกวียน เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลยางหล่อ กิ่งอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี โดยถือกิ่งกลางลำห้วยกวางโตน เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลยางหล่อ (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย โดยถือสันเขาผาสามยอด เป็นแนวแบ่งเขต

- ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลกุดสะเทียน กิ่งอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำน้ำมอ เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตกิ่งอำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางทางเกวียน เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย โดยถือกึ่งกลางลำห้วยยาง เป็นแนวแบ่งเขต

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๑๐ เป็นต้นไป จึงขอประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๑๐

มาลัย หุวะนันทน์

รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย